

Đền tạ Trái Tim Đức Mẹ: Cầu nguyện cho tự do tôn giáo, nhân quyền

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ trong tháng Đức Mẹ Mân Côi Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Quốc Hương/Viễn Đông



Đức Mẹ Fatima - ảnh: Thái Đắc Nhã/Viễn Đông

ORANGE COUNTY, California -"Này một điềm lớn xuất hiện trên không trung: Một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và mười hai sao sáng là triều thiên trên đầu người. Chúa đưa hồn xác Mẹ lên trời là niềm vui cho khắp nơi nơi, là niềm ủi an cho dân thánh trong cuộc lữ hành nơi trần gian, vì Mẹ đã sinh hạ Ngôi Hai-Đấng ban sự sống cho muôn loài. Chúa thương nhìn đến phận thấp hèn và tặng ban vinh phúc vô song. Nhờ Mẹ cầu thay cho con cái cũng được chung phần trên trời cao, lòng yêu Chúa đêm ngày không ngơi, vững tin nơi Chúa

mãi muôn đời". Đó là bài Thánh ca "Mẹ Về Trời" của nhạc sĩ Minh Tâm được Ca Đoàn Tam Biên 6 giờ sáng Chủ Nhật tập dợt cùng nhau để hát trong Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, một lễ trọng, lễ buộc của Công Giáo được Giáo Xứ Tam Biên tổ chức tại Nhà Thờ Tam Biên (Garden Grove) vào 6 giờ sáng ngày Thứ Ba ngày 14-8 và Thứ Tư ngày 15 tháng 8-2012.

Buổi tập hát của ca đoàn vào ngày Chúa Nhật 12 tháng 8-2012 đã vinh dự được Đức Cha Chánh Xứ là Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên đến thăm có mang theo tặng những chiếc áo dài hoa và sơ mi trắng với cà vạt màu cho các ca sinh, do mạnh thường quân của giáo xứ bảo trợ. Linh Mục Chánh Xứ cũng đặc biệt hỏi thăm trong ca đoàn có những ai tên Thánh là Maria thì đa số các ca viên nữ giơ tay lên, hay cũng có ca viên có người thân trong gia đình lấy tên trong quốc tịch Mỹ là Maria. Ca đoàn vừa hát đám cưới liên tục vào hai tuần trước, có những cô dâu chú rể ngay trong thánh lễ cưới đã lên dâng hoa cho Đức Mẹ trong ngôi thánh đường trong bài Thánh Ca "Ave Maria", thì tuần này đặc biệt Cha cũng ngõ lời mời ca đoàn hát đám tang trong giáo xứ mà có tới 5 giáo dân cùng tên thánh Maria, như một sự linh thiêng cùng về với Chúa, với Đức Mẹ trong dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Để hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ trong tháng Đức Mẹ Mân Côi, cũng được phép của Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên linh hướng, Hội Bảo Trợ Nữ Tu Hưu Trí Việt Nam, Hội Cao Niên Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange cũng sẽ tổ chức Hành Hương Đại Hội La Vang Las Vegas 2012 Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang Kỳ V với chủ đề "Cùng Mẹ Xin Vàng" khởi hành vào 8 giờ 30 phút sáng ngày Thứ Sáu 19 tháng 10-2012 tại Nhà Thờ Tam Biên và trở về vào 6 giờ chiều Chúa Nhật 21 tháng 10-2012 cũng tại đây.

Hay vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 8-2012 cuối tuần qua, Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế cũng đã tổ chức Thánh Lễ Bồn Mạng Mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đồng thời Tôn Vinh Đức Mẹ La Vang để tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả quý linh mục và tu sĩ, quý ân nhân và thân hữu, quý hội viên và gia quyến còn sống cũng như đã qua đời tại Đền Các Thánh Tử Đạo thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange ở Santa Ana do Linh Mục Hồ Nguyễn Anh Nghĩa cử hành.

Cũng liên tục vào những ngày Chúa Nhật sắp tới tại Trung Tâm Công Giáo sẽ có các Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật ngày 19 tháng 8-2012, Gia Đình Châu Sơn Nam California trong Đại Hội Đồng Hương cũng sẽ hiệp dâng Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời với sự hiện diện của Cha Bè Trên Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Sacramento và quý Cha khách; vào lúc 12 giờ 30 phút trưa Chúa Nhật ngày 19 tháng 8-2012 Hội Ái Hữu Và Bảo Trợ Ôn Thiên Triệu Vinh cũng sẽ Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bồn Mạng Giáo Phận để cầu nguyện cho giáo phận, cho ơn gọi và đặc biệt cho Giáo Điểm Con Công tại giáo phận nhà với Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Vinh Thanh JB Nguyễn Khắc Bá chủ tế; vào 10 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật ngày 26 tháng 8-2012 Hội Đồng Hương Bến Đá Vũng Tàu cũng sẽ tổ chức Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là quan thầy của hội, do Cha Linh Hướng Nguyễn Đức Thuận chủ tế. Thánh Lễ Bồn Mạng Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu (Anaheim) cũng sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ St. Boniface ở Anaheim.

"Hiệp Thông", bản tin hằng tuần của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, số 493 vào ngày Chúa Nhật 12-8-2012 cũng có "Thông Báo Cầu Nguyện Cho Tự Do Tôn Giáo, Nhân Quyền và Bảo Toàn Lãnh Thổ Việt Nam" đăng trên trang "Thông Cáo-Tin Tức Và Sinh Hoạt Cộng Đồng": "Đứng trước nguy cơ bị xâm chiếm lãnh thổ bởi Trung Cộng và sự cai trị độc

tài tàn bạo của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với những người ái quốc, hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt là các giáo điểm đã bị công an, côn đồ đánh đập, đe dọa và xúc phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, Phong Trào Tông Đồ Fatima của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, dưới sự hướng dẫn của Giám Mục Đaminh Mai Thanh Lương và Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, sẽ phát họa một chương trình cầu nguyện dài hạn để cầu nguyện cho Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam. Dựa vào sự kiện Đức Mẹ Fatima, cùng với phong trào Tông Đồ Fatima Miền Tây Nam Hoa Kỳ, chúng tôi đang soạn thảo chương trình cầu nguyện chung hàng tháng và tại các tư gia. Hy vọng chiến dịch này sẽ được khai mạc vào Thứ Bảy ngày 13 tháng 10-2012. Nhờ lời cầu nguyện, hy sinh hãm mình, và việc đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, cùng với lời bầu cử của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa cứu giúp Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam thoát hiểm họa hiện nay".

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này.

Quốc Hương/Viễn Đông



Mừng Mẹ lên trời